

Số: 61 /BC-UBND

Sơn Hà, ngày 22 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn huyện Sơn Hà, năm 2023

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 145/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2024 về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023, UBND huyện Sơn Hà báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn huyện trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại địa phương.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 và Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Hà đã triển khai các chương trình phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, người quản lý doanh nghiệp. Bố trí công chức trực thường xuyên tại bộ phận tiếp công dân nhằm trực tiếp ghi nhận, tiếp nhận những ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp về những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập hoặc kiến nghị lên cơ quan cấp trên để kịp thời khắc phục, xử lý.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, trên địa bàn huyện Sơn Hà có 102 doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) đang hoạt động, trong đó có: 16 doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới; 11 doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quản lý theo từng ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quán triệt sâu rộng các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và Luật doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Hà.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động, phát triển theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên chỉ đạo nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách

nhiệm, thái độ phục vụ doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cụ thể trong năm 2023, UBND huyện đã ban hành và thực hiện các kế hoạch sau:

+ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/4/2023 về tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023;

+ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/07/2023 về triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sơn Hà;

II. Tình hình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

1. Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

Định kỳ hàng quý, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây chủ trì thực hiện nội dung quản lý lĩnh vực thuế cụ thể: hồ sơ kê khai thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện những sai sót và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hàng năm, phối hợp với Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội chợ bình ổn giá với phương châm “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, thông qua đó, lãnh đạo UBND huyện đã kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

2. Thanh tra, kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý doanh nghiệp vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong năm 2023, đã tiến hành kiểm tra ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện như sau:

Về lĩnh vực thuế:

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế 460 lượt hồ sơ khai thuế đạt 90% số lượt hồ sơ người nộp thuế kê khai. Kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, doanh nghiệp điều chỉnh hồ sơ khai thuế, tăng phải nộp 267,4 triệu đồng, giảm khấu trừ 27,6 triệu đồng.

- Trong năm 2023, tiến hành kiểm tra tại 10 doanh nghiệp đạt 100% chỉ tiêu Chi cục thuế giao. Qua kiểm tra đã phát hiện xử lý kịp thời, đúng chính sách đối với các đơn vị có hành vi sai phạm. Chi Cục thuế đã ban hành 10 quyết định xử phạt VPHC, tổng số tiền truy thu là 516 triệu đồng, trong đó: truy thu thuế 443 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tính tiền chậm nộp 73 triệu

đồng, điều chỉnh giảm khấu trừ thuế 96 triệu đồng, giảm lỗ 417,7 triệu đồng; số thuế truy thu và đã nộp ngân sách là 500,5 triệu đồng, đạt 97% số thuế truy thu và xử phạt.

Nhìn chung, trong thời gian qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp đối với công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định.

III. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

1. Khó khăn, vướng mắc

Sự phối hợp trong công tác cung cấp thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp, giá cả, thị trường đối với lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc các đơn vị chuyên môn liên quan còn nhiều vướng mắc, hạn chế. Khả năng tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp tuy có khác nhau, thông tin về doanh nghiệp chưa thật sự đầy đủ còn thiếu đồng bộ là những tồn tại, cần khắc phục.

Về phía doanh nghiệp việc tiếp cận pháp luật ở một số doanh nghiệp còn hạn chế, một số doanh nghiệp thiếu chủ động, ít quan tâm trong việc tuyên truyền tiếp cận các văn bản pháp lý, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ.

Một số doanh nghiệp tự ý bỏ địa điểm kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ khai báo đến cơ quan quản lý nhà nước

2. Kiến nghị:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư và pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn cho các doanh nghiệp nhằm quán triệt sâu rộng các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, hạn chế các hành vi vi phạm Luật doanh nghiệp. Qua đó nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Hà, UBND huyện Sơn Hà kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC- KH huyện;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH_{NhungNTV}



CHỦ TỊCH

Đình Thị Trà